



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปท.)  
จังหวัดพัทลุง  
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐  
กิจกรรมที่ ๑

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน คปท. จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน คบจ. โดยการจัดนิทรรศการ แจกเอกสารเผยแพร่ความรู้ประกันภัย บรรยายและแจกของที่ระลึก ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านกองทุนการออมแห่งชาติ และการวางแผนทางการเงินและการออมเงิน แก่ตัวแทนนักเรียนในจังหวัดพัทลุง ระดับชั้นมัธยมปลาย ระดับปวช. และ ปวส. โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง





## กิจกรรมที่ ๒

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง บูรณาการร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาพัทลุง จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ประกันภัย ในงานสมัชชacunธรรมจังหวัดพัทลุง โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพัทลุง โดยได้รับการประสานงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเป็นประธานและเดินเยี่ยมชมบูธต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง





### กิจกรรมที่ ๓

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง โดยนางสาวพนิดา ชุมโชติ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ร่วมกับอาสาสมัครประกันภัย นายพงศ์ไพโรจน์ ช่างคะรัตน์ ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในภูมิภาค โดยให้ความรู้ประกันภัย เรื่องการประกัน พ.ร.บ. ฯ และการซื้อประกันภัย ๒๐๐ (ไมโครอินซัวร์نس) และการยื่นขอรับชำระหนี้ของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านสถานีวิทยุพัทลุงซีดีเรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๙.๗๕ เมกกะเฮิรตซ์





### กิจกรรมที่ ๔

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานส่งเสริมและบูรณาการกับหน่วยงานความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัด และชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดพัทลุง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ ไมโครอินซัวรันส์ และการยื่นขอรับชำระหนี้ของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แก่กลุ่มชาวบ้านและสมาชิกสหกรณ์ในเขต ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ณ หอประชุมสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง





คปภ.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)



Welcome to CIC

## กิจกรรมที่ ๕

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพัทลุง ดำเนินงานส่งเสริมและบูรณาการกับหน่วยงานความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ ไมโครอินซัวรันส์ และการยื่นขอรับชำระหนี้ของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) แก่กลุ่มชาวบ้านและสมาชิกสหกรณ์ ในเขต ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาวังทอง ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง





คปท.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปท.)



Welcome to CIC

## กิจกรรมที่ ๒

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักงาน คปท. จังหวัดพัทลุง โดยนางสาวพนิดา ชุมโชติ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปท. จังหวัดพัทลุง ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้ประกันภัยผ่านสื่อต่างๆ ในภูมิภาค โดยให้ความรู้ประกันภัย เรื่อง การประกัน พ.ร.บ. ๓ และการซื้อประกันภัย ๒๐๐ (ไมโครอินซัวร์นซ์) และการยื่นขอรับชำระหนี้ของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผ่านสถานีวิทยุพัทลุงซีดีเรดิโอ คลื่นความถี่ ๙๙.๗๕ เมกกะเฮิรต์

